

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2566

เอลนีโญเร่งผู้นำเข้าข้าวเพิ่มสต็อก ไทยอานิสงส์ส่งออกข้าว ม.ย. 7 แสนตัน

การส่งออกข้าวไทยเดือนมิถุนายน 2566 คาดว่าอยู่ที่ 700,000 ตัน หลังผู้นำเข้าเร่งสต็อกข้าวเพิ่ม หวั่นปัญหาเอลนีโญ ประกอบราคาข้าวไทยแข่งขันได้

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมคาดว่าในเดือนมิถุนายน 2566 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออกมีสัญญาส่งมอบให้กับผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญ ทั้งในแถบอาเซียน ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขณะที่ผู้นำเข้าต่างเร่งนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อชดเชยสต็อกข้าวในประเทศที่ลดลงและเก็บสต็อกสำรองไว้ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะทำให้หลายประเทศประสบกับภาวะภัยแล้ง ซึ่งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งข้าว มีปริมาณลดลง ประกอบกับในช่วงนี้อุปทานข้าวของไทยยังคงมีเพียงพอ และยังได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง จึงทำให้ราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากประเทศคู่แข่งมากนัก ทำให้ผู้ซื้อหันมาหาข้าวไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 518 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 508-512, 468-472 และ 488-492 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ส่วนราคาข้าวหนึ่งไทยอยู่ที่ 523 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหนึ่งของอินเดียและปากีสถานอยู่ที่ 408-412 และ 558-562 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2566 มีปริมาณ 849,807 ตัน มูลค่า 15,710 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 53.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.9% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2566 ที่มีการส่งออกมีปริมาณ 553,633 ตัน มูลค่า 10,546 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2566 การส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนก่อน โดยเฉพาะการส่งออกข้าวขาวไปยังตลาดสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย อิรัก ญี่ปุ่น มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก เช่นเดียวกับข้าวหนึ่งที่ส่งออกไปยังแอฟริกาใต้มากขึ้น โดยการส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 478,632 ตัน เพิ่มขึ้น 48.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปประเทศอินโดนีเซีย อิรัก ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาเลเซีย ซิมบับเว เป็นต้น ส่วนข้าวหนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 173,654 ตัน เพิ่มขึ้น 86.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดประจำ เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แคมeroon เป็นต้น ในขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ตันข้าว) มีปริมาณ 92,376 ตัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ฮองกง แคนาดา จีน สิงคโปร์ เป็นต้น

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 มีปริมาณ 3,467,368 ตัน มูลค่า 64,322 ล้านบาท (1,896.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 26.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 34.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ส่งออกปริมาณ 2,741,910 ตัน มูลค่า 47,785 ล้านบาท (1,452.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายกฯ ส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์ข้าวคัดส่งออก 66 ทะลุ 8 ล้านตัน

นายกฯ ส่งเสริมการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว และส่งออกข้าว คัดการณส่งออกข้าวปี 2566 ทะลุ 8 ล้านตัน ผลักดันให้ไทยกลับเป็นที่ 2 ของโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานความคืบหน้าการส่งออกข้าวของไทย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยตั้งแต่ปี 2563-2567 ผลักดันไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยนายกเชื่อมั่นว่าการส่งออกข้าวไทย ปี 2566 จะเป็นไปตามการคาดการณ์ ที่ยอดมากกว่า 8 ล้านตัน และไทยกลับมาเป็นอันดับที่ 2 ประเทศส่งออกข้าวของโลก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันดำเนินการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว เพิ่มความหลากหลายของข้าวไทยให้ผู้บริโภค โดยเร่งพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 12 พันธุ์ ภายใน 5 ปี แต่ผ่านการดำเนินการช่วง 3 ปีแรก ไทยส่งเสริมได้ 21 สายพันธุ์ ถือว่าดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย รวมทั้งยอดส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 นี้ เป็นไปอย่างน่าประทับใจ มีตัวเลขสูงถึง 2.62 ล้านตัน

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.41 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลผลักดันให้เกิดการกระชับสัมพันธ์คู่ค้าสำคัญ และการหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมตลาดข้าวมากขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย ได้แก่ อิรัก อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกา และจีน ประกอบกับ ที่ผ่านมามีโอกาสทางการค้าด้วยการจัดคณะผู้แทนเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ เช่น ฮองกง จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้

และเพิ่มโอกาสด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ เช่น งาน China-ASEAN Expo (จีน) งาน Fine Food (ออสเตรเลีย) และงาน ANUGA (เยอรมนี) เป็นต้น ซึ่งรวมทั้ง จัดงานแสดงสินค้าในประเทศ อาทิ THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและความโดดเด่นของข้าวไทย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ภายใต้แนวคิด “Think Rice Think Thailand” อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในความร่วมมือจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เชื่อมั่นว่ายอดการส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ข้าวไทยมีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการสนับสนุนทั้งหมดนี้ เชื่อมั่นว่า ส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศมากขึ้น ทำให้การส่งออกขยายตัว เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องชาวนาไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่มา INN NEWS

“เอลนีโญ” ทำแล้งหนัก สะเทือนส่งออกข้าวไทย ส่อขาดแคลนถึงปี’67

“เอลนีโญ” แผลงฤทธิ์ทำชาวนาระทม เพราะต้นข้าวเริ่มแห้งเหี่ยว จากฝนทิ้งช่วง น้ำไม่เข้าเขื่อนใหญ่ หวั่นผลผลิตปี’66 ลดกระทบส่งออกข้าวไทยไปตลาดโลกลากยาวถึงปี’67 นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ชี้ น้ำเสียหายราคาข้าวกำลังปรับขึ้นสูง แต่ไม่มีผลผลิตส่งออก

เอลนีโญ คือ หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย เพราะปี 2566 มีคาดการณ์กันว่า ไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง และกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร รวมถึงกระทบ

ต่อน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน โดยมีหลายหน่วยงานออกมาประเมินผลกระทบ และคาดการณ์ถึงแนวโน้มภัยแล้งของไทย อย่างเช่น คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มองว่า ภัยแล้งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบในระดับสูงในภาวะที่ทั่วโลกเผชิญกับปัญหา เอลนีโญในปีนี้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมากถึง 36,000 ล้านบาท

ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ชี้ว่า ภัยแล้งจะลากยาว 3-5 ปี สอดคล้องกับสภาพพัฒนาฯ ที่ออกมาประเมินว่า ภัยแล้งจะเป็นปัจจัยลบเศรษฐกิจไทยปี2566 และจะลากยาวไปถึงปี 2567 ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยว่า เอลนีโญจะผลผลิตข้าวนาปีไทยปี2566 ลดลง 4.1-6% และจะทำการส่งออกข้าววีดีเป่าไปกว่า 7.5-8 ล้านตัน

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ปีนี้น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวแหล่งเชิงพาณิชย์ และส่งออกรายใหญ่ของประเทศ ในหลายจังหวัด เช่น สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ชัยนาท กำแพงเพชร อุทัยธานี ลพบุรี นครปฐม นครนายก ฉะเชิงเทรา ขณะนี้เริ่มฝนทิ้งช่วงแล้ว โดยก่อนนี้ที่มีฝนตกลงมา แต่น้ำไม่เต็มลงมาในเขื่อนที่สำคัญจึงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก อย่างเช่น เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสัก เขื่อนขุนด่านปราการชล ปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์

ทั้งนี้จากการที่ฝนเริ่มทิ้งช่วง ประกอบกับน้ำไม่เข้าเขื่อนจึงทำให้ชาวนาเริ่มมีความกังวลใจว่าต้นข้าวที่ปลูกมาแล้วกว่า 1 เดือนเศษ จะแห้งเหี่ยว และยืนต้นตาย เนื่องจากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเติบโต เสี่ยงทำให้ผลผลิตข้าวภาพรวมของไทยลดลง และจะกระทบต่อการส่งออกข้าวไปต่างประเทศในปี2567 มากสุดเพราะข้าวที่ใช้ส่งออกปี 2566 นี้เป็นผลผลิตจากข้าวปี 2565 ที่ยังพอมีสต็อกอยู่

อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตลดลงเนื่องจากภัยแล้ง นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย และสูญเสียโอกาสเนื่องจากราคาข้าวปี 2566 กำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้น ปัจจุบันข้าวขาวราคาอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาท /เกวียน ข้าวพื้นนุ่มประมาณ 9,000 บาท /เกวียน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจาก เวียดนาม อินเดีย มีกำลังการผลิตลดลง ทำให้ปริมาณข้าวที่จะส่งออกในตลาดโลกลดลง และที่สำคัญข้าวไทยยังมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้คาดว่าปี 2566 ไทยจะส่งออกข้าวประมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี แต่ปี 2567 อาจลดลงเหลือ 6 ล้านตันต่อปี

ที่มา เนชั่น ทวี

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 2 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จากภาวะอุปทานข้าวในประเทศที่ตึงตัว เนื่องจากผู้ส่งออกต่างเร่งหาซื้อข้าวเพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้ซื้อตามสัญญาที่ค้างอยู่ ขณะที่ผู้ซื้อต่างประเทศเร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองไว้สำหรับความมั่นคงด้านอาหาร ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น และทำให้ราคาส่งออกสูงขึ้นด้วย โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 500-510 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 495-505 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า

ขณะที่วงการค้าต่างแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดในปีนี้จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (General Statistics Office) ว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ประมาณ 650,000 ตัน และในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 คาดว่าเวียดนามส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 4.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้จากการส่งออกข้าวอยู่ที่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 34.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาแจ้งความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงสำหรับโควตาส่งออกข้าวจำนวน 500,000 ตัน ในปี 2566/2567 โดยคาดว่าจะมีกรลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ฉบับที่ 7 ในเร็ววันนี้

นาย Pan Sorasak รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ (Minister of Commerce) กล่าวว่า กัมพูชาได้หารือและจัดทำข้อตกลงพิเศษทวิภาคีกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจีน ซึ่งทำให้กัมพูชาประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังตลาดจีน โดยในปัจจุบัน กระทรวงฯ กำลังเจรจาขั้นตอนการลงนาม MoU ฉบับที่ 7 จำนวน 500,000 ตัน สำหรับปี 2566/2567 ซึ่งมีกำหนดลงนามในอนาคตอันใกล้นี้ โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มการส่งออกข้าวของกัมพูชาให้มากขึ้น เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมข้าวเป็นภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนจำนวนมากเพื่อขยายตลาดข้าวสารของกัมพูชาในต่างประเทศ

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่อินโดนีเซียเมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ขอให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ ซื้อข้าวสารจากกัมพูชา นอกจากนี้ยังขอให้นิวซีแลนด์ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมข้าว คลังสินค้า โรงอบแห้ง และการแปรรูปเพิ่มเติมในกัมพูชาเพื่อขยายการส่งออกข้าวสารไปยังตลาดต่างประเทศ

นาย Pan Sorasak กล่าวเพิ่มเติมว่า การเจรจาสัญญาส่งออกข้าวสารเป็นการหารือที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเงื่อนไขและราคา อย่างไรก็ตาม ก็มีแผนการที่จะสำรวจตลาดเพิ่มเติม โดยชี้ถึงศักยภาพของสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สำคัญสำหรับเอเชีย ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่นๆ

ขณะที่ นาย Chan Sokheang ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ได้กล่าวชื่นชมกระทรวงฯ และความคืบหน้าของสหพันธ์ข้าวกัมพูชา ซึ่งในปัจจุบันกัมพูชามีโควตาส่งไปยังตลาดจีนจำนวน 400,000 ตันแล้ว โดยการบรรลุเป้าหมายส่งออก 1 ล้านตันเป็นเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะบรรลุภายในปี

2568 ดังนั้นสหพันธ์ข้าวกัมพูชาจึงเริ่มวางแผนกลยุทธ์อย่างจริงจัง โดยในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงานที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงอาหารชั้นนำของโลก

ทางด้าน นาย Chan Pich ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Signatures of Asia ได้สนับสนุนแผนการขยายการส่งออก โดยเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของตลาดจีนที่มีการซื้อข้าวสารจากกัมพูชาเพิ่มขึ้น

นาย Chan Sokheang ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชาเปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2566 กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวสารจำนวน 2,575 ตันไปยังตลาดฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์ โดยการผลักดันของกลุ่มผู้ผลิตอาหารของกัมพูชา และความพยายามของรัฐบาลที่พยายามหาตลาดสำหรับข้าวกัมพูชา

ขณะที่ นาย Pan Sorasak รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ได้ชื่นชมสหพันธ์ข้าวกัมพูชาที่ทำงานหนักและร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์อย่างดี โดยเฉพาะบริษัท Green Trade จนนำไปสู่การเปิดตลาดข้าวในฟิลิปปินส์และขอให้ดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปกับประเทศอื่นๆ

ทางด้าน นาง มาเรีย อเมลลิตา อควิโน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มียอำนาจเต็มสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำกัมพูชา กล่าวชื่นชมการเติบโตของการค้าข้าวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกข้าวกัมพูชาไปยังตลาดฟิลิปปินส์ ที่เป็นความริเริ่ม โดยกลุ่มบริษัทอาหารเขมรและผู้นำเข้าฟิลิปปินส์เพื่อเป็นต้นแบบในการแสดงศักยภาพของข้าวกัมพูชาให้ผู้นำเข้ารายอื่นสั่งซื้อข้าวจากกัมพูชา

ทั้งนี้ บริษัท Khmer Food Group ได้ส่งออกข้าวสารจำนวน 2,575 ตันไปฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดเท่าที่เคยส่งออกไปฟิลิปปินส์
ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า สำนักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ (The Philippines President's Office) ระบุว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีข้าวเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้ว

ขณะที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ (The Agriculture Undersecretary) ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ดีในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนี้ พร้อมเสริมว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงครึ่งปีแรกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นประมาณ 8.6 ล้านตัน

โดยคาดว่า ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 สต็อกข้าวที่มีอยู่ประมาณ 1.8 ล้านตัน จะเพียงพอสำหรับใช้ได้นานกว่าสองเดือน นอกเหนือจากอุปทานข้าวที่จะเพิ่มเข้ามาจากการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่และการนำเข้าที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศเปิดการประมูลข้าว (Announcement of bidding for purchase of TRQ rice (5th round) for 2023) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อซื้อข้าวจำนวน 43,016 ตัน ประกอบด้วย

1. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice long grain) ตามมาตรฐาน US.No1 จากประเทศเวียดนามจำนวน 900 ตัน กำหนดส่งมอบในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 ที่ท่าเรือ Busan

2.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) ตามมาตรฐาน US.No3 จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 21,450 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ท่าเรือ Mokpo

3.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) ตามมาตรฐาน US.No3 จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 20,666 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ท่าเรือ Ulsan
รายละเอียดที่ <https://www.at.or.kr/article/apko363300/view.action?articleId=44233>

ทั้งนี้ หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ภายใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota; TRQ) สำหรับปี 2023 โดยระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การประกาศการประมูลจะมีกำหนดออกประกาศจำนวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม และในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 การประมูลจะมีขึ้นสองหรือสามครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ โดยมีการกำหนดปริมาณโควตารายประเทศ (country-specific quotas) ดังนี้ 1. ประเทศจีน 157,195 ตัน 2.ประเทศสหรัฐอเมริกา 132,304 ตัน 3.ประเทศเวียดนาม 55,112 ตัน 4.ประเทศไทย 28,494 ตัน 5.ประเทศออสเตรเลีย 15,595 ตัน และมีโควตา Global Quota จำนวน 20,000 ตัน

รายละเอียดที่ <https://www.at.or.kr/download.action?attachId=101168>

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 ไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561) โดยมีแรงหนุนจากภาวะอุปทานข้าวในประเทศตึงตัว ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศปรับขึ้นราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) สำหรับปีการตลาด 2023/24 อีกประมาณ 7% จากปีก่อนหน้า (ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกที่ผู้ค้าข้าวต้องซื้อ เพื่อนำไปแปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะที่ผู้ซื้อจากแอฟริกายังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวขึ้น 5% อยู่ที่ระดับ 409-416 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 397-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า

ขณะที่ผู้ค้าข้าวกล่าวว่า ผู้ส่งออกถูกกดดันให้ปรับขึ้นราคา เนื่องจากราคาข้าวเปลือกเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับค่าเงินรูปียังแข็งค่าขึ้นในเดือนนี้ ยิ่งทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาส่งออกเพิ่มขึ้น

เว็บไซต์ข่าว LIVEMINT รายงานว่า รัฐบาลอินเดียมีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวหัก (fully broken white rice) จำนวน 290,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) ไปยังประเทศมาลีในแอฟริกาตะวันตกซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจของรัฐบาลอินเดียในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่จะอนุญาตให้ส่งออกข้าวหักไปยังประเทศต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหาร หลังจากที่รัฐบาลสั่งห้ามส่งออกข้าวหักตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนปีที่แล้ว

*****เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย (The Ministry of Commerce & Industry) ยังได้ออกประกาศฉบับที่ 31/2015-2020 ห้ามการส่งออกข้าวหัก (100% broken rice) (HS Code 10064000) ไปยังต่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีข้าวหักเพียงพอสำหรับการบริโภคของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศและสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อื่นๆ และเพื่อผลิตเอทานอล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2022 เป็นต้นไป*****

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศ (The Ministry of External Affairs (MEA)) ได้ส่งต่อคำขอจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (The Minister of Industry and Commerce) ไปยังรัฐบาลเพื่อขอให้มีการส่งออกข้าวหักจำนวน 290,000 ตัน ไปยังประเทศมาลี โดยปริมาณดังกล่าวจะถูกส่งออกเป็น 2 ล็อต จำนวน 240,000 ตัน และ 50,000 ตัน เมื่อกรมการค้าต่างประเทศ (the Directorate -General of Foreign Trade (DGFT)) ได้ตรวจสอบและประกาศนโยบายแล้ว

ทั้งนี้ ความต้องการนำเข้าข้าวหักดังกล่าว เกิดขึ้นท่ามกลางอุปสงค์จากประเทศในแอฟริกาที่มองมาที่อินเดียเพื่อจัดหาข้าวหัก นอกเหนือจากข้าวหนึ่ง โดยประเทศในแอฟริกาต้องพึ่งพาอินเดียในการจัดหาข้าว เนื่องจากมีราคาข้าวที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับราคาที่เสนอโดยเวียดนาม ไทย หรือปากีสถาน

แหล่งข่าวระบุว่า ผู้ส่งออกข้าวไทยเสนอราคาข้าวหัก 100% ที่ราคา 523 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่อินเดียเสนอที่ 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคามาตรฐานในตลาดโลก โดยที่ราคาของอินเดียรวมภาษีส่งออก 20%

ในขณะที่ข้าวขาว 5% ของอินเดียเสนอที่ 468-472 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนปากีสถาน เวียดนาม และไทยเสนอราคาที่ 488-492, 508-512, และ 518 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ และทั้งสามประเทศนี้เสนอราคาข้าวหัก 25% ในช่วงราคา 458-498 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่อินเดียเสนอราคาที่ 448-452 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคานี้เป็นราคา free on board (FOB)

การอนุญาตให้ส่งออกข้าวหักในครั้งนี้ เป็นการอนุญาตเพิ่มเติมจากการที่รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกข้าวหักจำนวน 500,000 ตันไปยังเซเนกัล และ 50,000 ตันไปยังแกมเบีย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ รัฐบาลยังอนุญาตให้ส่งออกข้าวหักจำนวน 200,000 ตัน ไปยังอินโดนีเซียในเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2565 รัฐบาลได้ออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวหัก จึงทำให้ผู้ส่งออกของอินเดียไม่สามารถขายข้าวหักไปยังตลาดต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลอินเดียนุญาตให้ส่งออกข้าวหักตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับการจัดส่งไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยรัฐบาลหลังจากได้รับการร้องขอจากกระทรวงต่างประเทศ

*****เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade; DGFT) ได้ออกประกาศฉบับที่ 07/2023 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยมีสาระสำคัญคือการส่งออกข้าวหัก (HS code 10064000) ยังคงเป็นสิ่งต้องห้าม อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆได้จะต้องเป็นไปตามการอนุญาตของรัฐบาลอินเดียเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารและตามคำขอของรัฐบาลประเทศนั้นๆ*****

นาย Vinod Kaul กรรมการบริหารของสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (All India Rice Exporters' Association) ระบุว่า การห้ามส่งออกข้าวหักทั้งหมดมีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ทำให้ประเทศในแอฟริกาซึ่งพึ่งพาข้าวจากอินเดียสำหรับการบริโภคถึง 70% ได้เปลี่ยนมาใช้ข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน การนำเข้าข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิจากประเทศในแอฟริกาเพิ่มขึ้นถึง 35% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีการนำเข้าเกือบ 2.1 ล้านตัน

โดยในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 (ในปีงบประมาณ 2023/24) การส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดียเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่จำนวน 830,858 ตัน และการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่จำนวน 2.8 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2022/23 อินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมารวม 17.79 ล้านตัน ในขณะที่ข้าวหักส่งออกลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี ที่จำนวนประมาณ 3 ล้านตัน

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (the India Meteorological Department (IMD)) ว่า ฝนจากอิทธิพลลมมรสุมได้ปกคลุมทั่วประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่าปกติ 6 วัน แต่ปริมาณฝนโดยรวมในฤดูกาลนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10%

โดยปกติแล้ว ฝนมรสุมจะพัดเข้าชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน และจะเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของประเทศและครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศภายในวันที่ 8 กรกฎาคมของทุกปี

ทั้งนี้ แม้ว่าฝนมรสุมจะพัดกระหน่ำชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ Kerala ในช่วงปลายสัปดาห์ และต่อมาพายุไซโคลน Biparjoy ก็ลดความรุนแรงลง แต่พายุไซโคลน Biparjoy ก็กลับมาอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้และแผ่ขยายปกคลุมทั่วทั้งประเทศ

ในเดือนมิถุนายน 2566 อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติประมาณ 10% ขณะที่บางรัฐได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติมากถึง 60% แต่อินเดียมีแนวโน้มที่จะได้รับปริมาณฝนโดยเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ แม้ว่าจะมีรูปแบบสภาพอากาศเอลนีโญ (El Nino) เกิดขึ้นก็ตาม

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของปากีสถาน (The Pakistan Meteorological Department; PMD) คาดว่าฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมจะตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในประเทศ ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจากฝนมรสุมที่ตกหนักและธารน้ำแข็งละลายตัว

กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าจากการที่เกิดพายุร้อนและฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในกรุงอิสลามาบัด ราวาลปินดี เปชวาร์ กุชร์นาลา และลาฮอร์ โดยมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่สูงทางตะวันตกในช่วงปลายสัปดาห์นี้

ขณะเดียวกันมีข้อกังวลว่าหากเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศให้เลวร้ายลงอีกครั้ง โดยปากีสถานได้รับเงินกว่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากผู้บริจาคระหว่างประเทศเพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศจากน้ำท่วมครั้งรุนแรงเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งความพยายามในการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์การผลิตข้าวของปากีสถานในปีการตลาด 2023/24 (พฤศจิกายน 2566-ตุลาคม 2567) จะอยู่ที่ประมาณ 9 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวนประมาณ 5.5 ล้านตัน ในปีการตลาด 2022/23 (พฤศจิกายน 2565-ตุลาคม 2566) เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก หลังจากที่ในปีก่อนหน้าพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งรุนแรง ในขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวในปีการตลาด 2023/24 คาดว่าจะมีประมาณ 3.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.7 ล้านตัน ในปีการตลาด 2022/23 เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคจะเพิ่มขึ้นจากการที่ประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ แนวโน้มการเพาะปลูกข้าวในปี 2023/24 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี และการคาดการณ์การผลิตไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ขณะที่สภาพอากาศในช่วงระหว่างการเพาะเมล็ดและย้ายปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนในพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีฝนตกดีซึ่งทำให้ความต้องการน้ำชลประทานลดลง ซึ่งการคาดการณ์ผลผลิตที่ระดับ 9 ล้านตัน ในปีการตลาด 2023/24 หากเกิดขึ้นจริง จะเป็นการเพาะปลูกที่ใหญ่เป็นอันดับสองซึ่งน้อยกว่าผลผลิตที่ระดับ 9.3 ล้านตันในปี 2021/22 เล็กน้อย

ทางด้านการส่งออกนั้น ในปีการตลาด 2023/24 คาดว่าจะมีประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.6 ล้านตัน ในปีการตลาด 2022/23 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะมีมากขึ้น โดยในปีการตลาด 2022/23 นี้คาดว่าปริมาณส่งออกจะลดลง เนื่องจากอุปทานข้าวลดลง

อย่างไรก็ตาม การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีการตลาด 2022/23 (พฤศจิกายน 2565-พฤษภาคม 2566) ยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าอุปทานในประเทศจะลดลง แต่เนื่องจากค่าเงินรูปีของปากีสถานอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยให้ข้าวของปากีสถานสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีการตลาด 2022/23 ปากีสถานส่งออกข้าวได้ประมาณ 2,485,754 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 3,218,429 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีการตลาด 2021/22 โดยประเทศจีนยังคงเป็นตลาดหลักในการส่งออกข้าว ซึ่งสินค้าส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати (non-basmati rice) ที่มีเกรดต่ำ รวมทั้งปลายข้าว ที่นำไปทำเป็นอาหารสัตว์ ส่วนปลายทางการส่งออกที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ แอฟริกาตะวันออก ประเทศในแถบภูมิภาคอ่าว และประเทศในสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งออกสัดส่วนประมาณ 80% เป็นข้าวขาว ขณะที่ข้าวบาสมามีสัดส่วนประมาณ 20% และแม้จะมีความพยายามของรัฐบาลปากีสถานในการผลักดันการส่งออกข้าวบาสมามากขึ้น แต่การส่งออกข้าวบาสมายังคงทรงตัว เนื่องจากมีความต้องการบริโภคในประเทศทำให้เป็นการจำกัดอุปทานส่วนเกินที่จะส่งออกได้ ประกอบกับการส่งออกบาสมติของปากีสถานยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากอินเดียด้วย

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

สำนักงานศุลกากรอิหร่าน (The Iranian Customs Office IRICA) รายงานว่า การนำเข้าข้าวมีปริมาณลดลงอย่างมากในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

โดยตัวเลขของ IRICA แสดงให้เห็นว่าอิหร่านนำเข้าข้าวมากกว่า 171,000 ตัน มูลค่ากว่า 212.5 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 2 เดือน ซึ่งนับจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 50% และ 60% ตามลำดับ จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 อิหร่านนำเข้าข้าวมูลค่าเกือบ 535 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ อินเดียยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดให้แก่อิหร่านในช่วง 2 เดือน ซึ่งนับจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2566 โดยส่งออกข้าวจำนวน 89,000 ตัน มูลค่า 101 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยปากีสถานที่ 73,000 ตัน มูลค่า 92 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่การนำเข้าข้าวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และไทย มีมูลค่าประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐและ 1 ล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับ โดยข้าวมูลค่าเกือบ 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐนำเข้ามาจากเขตเศรษฐกิจเสรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษของอิหร่าน (Iran's free and special economic zones) ในช่วงเวลาเดียวกัน

การนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้นของอิหร่านจากอินเดียและปากีสถานได้ช่วยขยายการค้ากับประเทศเหล่านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าปริมาณข้าวที่ปลูกในประเทศอยู่ในภาวะล้นตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ราคาข้าวเกรดพรีเมียมบางรายการในตลาดอิหร่านลดลงอย่างมาก ขณะเดียวกันก็กดดันให้ผู้นำเข้าลดคำสั่งซื้อจากอินเดียและปากีสถานลง

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2565-27 มิถุนายน 2566 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,237,662 ตัน ลดลงประมาณ 0.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,243,045 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 254,236 ตัน ลดลงประมาณ 7.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 275,615 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าจำนวน 983,426 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 967,430 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 397,241 ตัน ลดลงประมาณ 17.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 480,523 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 23,717 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-27 มิถุนายน 2566 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 179,847 ตัน ฝรั่งเศส 173,545 ตัน เนเธอร์แลนด์ 173,149 ตัน สเปน 170,492 ตัน โปแลนด์ 85,130 ตัน โปรตุเกส 83,142 ตัน เบลเยียม 83,000 ตัน บัลแกเรีย 72,831 ตัน เยอรมนี 63,864 ตัน สาธารณรัฐเชค 37,223 ตัน สวีเดน 26,619 ตัน โรมานี 22,265 ตัน สโลวาเกีย 14,730 ตัน ลิทัวเนีย 9,384 ตัน เดนมาร์ก 8,218 ตัน ฮังการี 7,074 ตัน ไอร์แลนด์ 6,862 ตัน ออสเตรีย 5,946 ตัน ไชปรีส 4,684 ตัน ฟินแลนด์ 4,194 ตัน มอลต้า 2,842 ตัน ลัตเวีย 1,397 ตัน เอสโตเนีย 677 ตัน สโลวีเนีย 312 ตัน กรีซ 234 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-25 มิถุนายน 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 100,088 ตัน ลดลง 39.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอินเดียจำนวน 59,787 ตัน เพิ่มขึ้น 122.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 52,012 ตัน ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากกายอานาจำนวน 50,491 ตัน เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากจีนจำนวน 45,053 ตัน เพิ่มขึ้น 55.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 237,720 ตัน ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 144,519 ตัน เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 116,703 ตัน ลดลง 18.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 98,855 ตัน เพิ่มขึ้น 26.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 90,519 ตัน เพิ่มขึ้น 26.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 290,315 ตัน ลดลง 21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 37,129 ตัน เพิ่มขึ้น

355.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 21,803 ตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 15,689 ตัน ลดลง 9.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 13,762 ตัน เพิ่มขึ้น 1,123.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-25 มิถุนายน 2566 2566 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 93,291 ตัน โปรตุเกส 64,008 ตัน เบลเยียม 61,844 ตัน เนเธอร์แลนด์ 61,271 ตัน บัลแกเรีย 45,092 ตัน อิตาลี 38,548 ตัน ฝรั่งเศส 27,751 ตัน เยอรมนี 3,082 ตัน โปแลนด์ 2,774 ตัน เดนมาร์ก 2,102 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 142,917 ตัน เนเธอร์แลนด์ 128,659 ตัน อิตาลี 72,666 ตัน สเปน 71,775 ตัน โปแลนด์ 61,631 ตัน เบลเยียม 51,537 ตัน เยอรมนี 49,109 ตัน สาธารณรัฐเชค 37,545 ตัน บัลแกเรีย 33,154 ตัน สวีเดน 25,736 ตัน โรมานี (RO) 19,841 ตัน โปรตุเกส 17,941 ตัน กรีซ (EL) 13,852 ตัน สโลวีเนีย (SI) 11,756 ตัน ลิทัวเนีย 10,198 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 6,979 ตัน ฮังการี 6,837 ตัน เดนมาร์ก 6,254 ตัน ออสเตรีย 4,777 ตัน ไชปรัส 4,135 ตัน ฟินแลนด์ 3,479 ตัน โครเอเชีย (HR) 3,177 ตัน มอลต้า 2,841 ตัน ลัตเวีย 1,820 ตัน ไอร์แลนด์เหนือ (XI) 1,736 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 273,397 ตัน เนเธอร์แลนด์ 54,363 ตัน สเปน 32,701 ตัน ฝรั่งเศส 21,195 ตัน โปรตุเกส 9,920 ตัน อิตาลี 7,298 ตัน โปแลนด์ 5,950 ตัน ลิทัวเนีย 2,850 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,102 ตัน เยอรมนี 1,007 ตัน บัลแกเรีย 964 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-25 มิถุนายน 2566 เช่น อิตาลี 104,408 ตัน สเปน 43,518 ตัน กรีซ (EL) 39,895 ตัน บัลแกเรีย 30,944 ตัน เบลเยียม 21,700 ตัน เนเธอร์แลนด์ 14,505 ตัน โปรตุเกส 11,980 ตัน ลิทัวเนีย 9,626 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,148 ตัน โปแลนด์ 2,064 ตัน ฝรั่งเศส 2,068 ตัน เยอรมนี 1,909 ตัน โรมานี 1,675 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น สเปน 5,027 ตัน อิตาลี 2,771 ตัน เบลเยียม 1,220 ตัน กรีซ (EL) 1,009 ตัน โปรตุเกส 775 ตัน ลิทัวเนีย 748 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

พราซิล

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2023 มีจำนวน 170,190 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 53% เมื่อเทียบกับจำนวน 111,292 ตัน ในเดือนเมษายน 2023 แต่ลดลงประมาณ 528% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,100 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2023 ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 12,409 ตัน ข้าวเปลือก 111,884 ตัน ข้าวหัก 45,652 ตัน และข้าวกล้อง 244 ตัน

โดยในเดือนพฤษภาคม 2023 มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศเม็กซิโก 63,894 ตัน คอสตาริกา 29,300 ตัน แคมเบีย 25,000 ตัน เซเนกัล 20,891 ตัน เวเนซุเอลา 18,651 ตัน เปรู 6,521 ตัน สหรัฐฯ 1,764 ตัน เคปเวิร์ด (Cape Verde) 1,483 ตัน และประเทศอื่นๆ 2,685 ตัน

สำหรับการนำเข้าข้าวนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 94,509 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 83,220 ตัน ในเดือนเมษายน 2023 และเพิ่มขึ้นประมาณ 24.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 75,865 ตัน ในช่วงเดียวกันของที่ผ่านมา

โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในเดือนพฤษภาคม 2023 ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 49,850 ตัน ข้าวกล้อง 38,981 ตัน ข้าวหัก 2,897 ตัน และข้าวเปลือก 2,781 ตัน โดยมีการนำเข้าข้าวจากประเทศปารากวัย 76,047 ตัน อุรุกวัย 14,291 ตัน อาร์เจนติน่า 3,408 ตัน อิตาลี 560 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 202 ตัน

สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติแห่งบราซิล (The Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) เผยแพร่รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เกี่ยวกับการผลิตธัญพืช พืชตระกูลถั่ว และเมล็ดพืชน้ำมัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ปรับการคาดการณ์สำหรับการผลิตข้าวเปลือกของบราซิลในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 10.065 ล้านตัน จากการคาดการณ์ในเดือนเมษายน 2566 ที่ 9.859 ล้านตัน แต่ลดลงประมาณ 5.6% จากประมาณ 10.658 ล้านตันในปี 2565

นอกจากนี้ IBGE ยังปรับการคาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 9.575 ล้านไร่จากการคาดการณ์ในเดือนเมษายน 2566 ที่ 9.456 ล้านไร่ ซึ่งลดลงประมาณ 5.6% จากพื้นที่ประมาณ 10.137 ล้านไร่ในปี 2565

IBGE ยังได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกต่อพื้นที่ (paddy yield) อยู่ที่ 1.05 ตันต่อไร่ จากการคาดการณ์ในเดือนเมษายน 2566 ที่ 1.04 ตันต่อไร่ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากประมาณ 1.051 ตันต่อไร่ ในปี 2565

ขณะที่หน่วยงาน Conab ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านธัญพืชแห่งชาติของบราซิลได้เผยแพร่การคาดการณ์สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2022/23 ในรายงานการติดตามตรวจสอบการเกษตรประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยได้ปรับคาดการณ์การผลิตข้าวเปลือกของบราซิลในปี 2565/66 เป็น 10.015 ล้านตัน จากการคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ 9.948 ล้านตัน ซึ่งคาดการณ์ลดลงประมาณ 7.17% จากประมาณ 10.789 ล้านตันในปี 2564/65

Conab ได้คาดการณ์สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวของบราซิลในปี 2565/66 อยู่ที่ 9.2125 ล้านไร่ จากการคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ 9.18125 ล้านไร่ แต่ลดลงประมาณ 8.89% จากประมาณ 10.1125 ล้านไร่ ในปี 2564/65

ทางด้านการส่งออกและนำเข้านั้น Conab ได้คงคาดการณ์การนำเข้าข้าวของบราซิลในปี 2565/66 ไว้ที่ 1.3 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เท่ากับคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ 1.3 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากประมาณ 1.15 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2564/65 ส่วนการส่งออกคาดว่าในปี 2565/66 จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เท่ากับการคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ 1.5 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ซึ่งลดลงประมาณ 21% จากจำนวนประมาณ 1.9 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2564/65

Conab ยังได้คาดการณ์สต็อกข้าวสิ้นสุดปี 2565/66 ของบราซิลไว้ที่ 1.887 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) จากคาดการณ์เดือนพฤษภาคม 2566 ที่ 1.819 ล้านตัน แต่ลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 2.12 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2564/2565

ที่มา *Oryza.com*